

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Mời tham gia lựa chọn đơn vị liên kết bồi dưỡng thường xuyên cho viên chức
quản lý và giáo viên mầm non trong trường Mầm non Phước vĩnh
Năm học 2024 - 2025

Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế BDTX giáo viên, CBQL cơ sở GDMN, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

Căn cứ Kế hoạch số 1909/KH-SGDĐT ngày 06/8/2024 của Sở GDĐT về việc thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2024-2025;

Căn cứ Công văn số 2071/SGDĐT-GDMNTH ngày 19/8/2024 của Sở GDĐT về việc chấp thuận tổ chức lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non;

Căn cứ kế hoạch số 573/KH-PGDĐT ngày 9 tháng 8 năm 2024 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên viên chức quản lý và giáo viên mầm non năm học 2024 - 2025;

Căn cứ Công văn số 1682/UBND-VX ngày 04/9/2024 về việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và giáo viên các trường mầm non công lập năm học 2024-2025

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-MNPV ngày 28/8/2024 của trường MN Phước Vĩnh Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non;

Để nâng cao chất lượng chuyên môn cho viên chức quản lý và giáo viên mầm non. Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ GDMN.

Nâng cao mức độ đáp ứng của CBQL, GVMN theo yêu cầu vị trí việc làm; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL và GVMN nhằm bảo đảm chất lượng thực hiện Chương trình GDMN.

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của GVMN, CBQL; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX của các cơ sở GDMN.

Các lớp bồi dưỡng được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Để chuẩn bị cho năm học mới, năm học 2024 – 2025, trường Mầm non Phước Vĩnh tiến hành công khai tổ chức lựa chọn đơn vị liên kết bồi dưỡng thường xuyên cho viên chức quản lý và giáo viên mầm non

Trường Mầm non Phước Vĩnh xin mời các đơn vị có nhu cầu tham gia liên kết giảng dạy bồi dưỡng thường xuyên nộp hồ sơ theo các nội dung được đề cập dưới đây:

I. MỤC ĐÍCH THỰC HIỆN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ

Việc thực hiện lựa chọn đơn vị liên kết nhằm phối hợp cùng nhà trường tổ chức triển khai chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN

Địa điểm thực hiện chương trình: Trường Mầm non Phước Vĩnh.

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố I, TT Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ THAM GIA LỰA CHỌN

Thời gian nhận hồ sơ: 7h30 đến 16h00, Từ ngày 25/10/2024 đến hết ngày 04/11/2024 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Mầm non Phước Vĩnh, Tổ 1, khu phố I, TT Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương.

III. CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH

Chỉ xem xét lựa chọn các đơn vị đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau

1. Thời gian hoạt động:

- Chương trình thực hiện theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường MN Phước Vĩnh

Thời gian giảng dạy: Vào lúc 7h30 các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tuần.

2. Tiêu chí về tài liệu chương trình

Chương trình phải sử dụng các tài liệu đã được Bộ GDĐT thẩm định và cho phép.

3. Tiêu chí về giảng viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên

Giáo viên tham gia chương trình phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật

Chương trình phải có kế hoạch và tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

4. Quy định về giáo viên.

Giáo viên giảng dạy phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ GDĐT

- Giáo viên có trình độ đào tạo Cử nhân, Thạc sỹ trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao.

5. Tiêu chí về giá thành học phí

- Trên cùng thông số về chương trình học thời lượng, sĩ số, thương hiệu, ... nhà trường lựa chọn đơn vị có giá thành học phí thấp hơn để đảm bảo quyền lợi cho người học.

- Đơn vị được lựa chọn, phải đảm bảo thực hiện hợp đồng trong cả chương trình học, việc đảm bảo này được thực hiện trong hợp đồng

IV. HỒ SƠ THAM GIA LỰA CHỌN

Các đơn vị đăng ký tham gia lựa chọn đáp ứng các tiêu chí nêu trên nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

Giới thiệu trung tâm, năng lực đào tạo và kinh nghiệm đào tạo.

Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận hoạt động của đơn vị

Mức học phí áp dụng khi triển khai chương trình tại trường.

V. THỜI GIAN XÉT DUYỆT, LỰA CHỌN ĐƠN VỊ

Thời gian xét duyệt: từ ngày 25/10/2024-04/11/2024

Thông báo đơn vị được lựa chọn: ngày 25/10/2024.

Trường Mầm non Phước Vĩnh kính mời đại diện các đơn vị liên kết có nhu cầu tham gia lựa chọn tới đăng ký, nộp hồ sơ theo thời gian, địa điểm và quy định nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Văn phòng Trường Mầm non Phước Vĩnh.

Địa chỉ:Tổ 1, khu phố I, TT Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương; Email:mn-phuocvinh@pg.sgdbinhduong.edu.vn.

Phước Vĩnh, ngày 25 tháng 10 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Yến Nhung